

**แบบฟอร์มสรุปรายงานประจำปี 2560**  
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย**

- 1.1 ทำเนียบผู้บริหาร
- 1.2 ข้อมูลทั่วไป (คน เงิน ของ) มีตาราง กราฟ และแผนที่
- 1.3 ข้อมูลสถานะสุขภาพ มีการเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
- 1.4 ปัญหาสุขภาพของจังหวัด (แต่ละกลุ่มงานวิเคราะห์)
- 1.5 ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปี 2560)

**หมายเหตุ** ในส่วนที่ 1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขเป็นผู้จัดทำ ร่วมกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

**ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย**

- 2.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบ
- 2.2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพ 20 ปี จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2560 ที่แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบ และมีผลลัพธ์

**ข้อมูลในข้อ 2.1 และ 2.2 ประกอบด้วย (ในกรณีที่ตัวชี้วัดทั้ง 2.1 และ 2.2 เป็นตัวชี้วัดเดียวกันให้ทำรวมกัน)**

- 1.) ชื่อตัวชี้วัด
  - 2.) สถานการณ์และสภาพปัญหา
  - 3.) แนวทางการดำเนินงาน
  - 4.) ผลการดำเนินงาน
  - 5.) ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน (กรณีผ่านเกณฑ์แล้วหรือมีแนวโน้มที่จะผ่าน)
  - 6.) แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์)
- 2.3 ผลงานเด่น + นวัตกรรม ของจังหวัด รวมถึงของพื้นที่ ที่กลุ่มงานเข้าไปมีส่วนร่วมให้ประสบความสำเร็จ (แต่ละกลุ่มงานสรุป)
- 2.4 รางวัลของแต่ละกลุ่มงานที่ได้รับ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นภาพรางวัล และชื่อรางวัล ที่ได้รับภายในปีงบประมาณ 2560

**หมายเหตุ**

1. ในส่วนที่ 2 ให้ทุกกลุ่มงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในข้อ 2.1 และ 2.2 ไม่เกินเรื่องละ 2 หน้ากระดาษ A4

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขที่แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบในปีงบประมาณ 2560

ลำดับ	ตัวชี้วัด	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
1	ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน	ส่งเสริมสุขภาพ
2	อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีวิตคน	ส่งเสริมสุขภาพ
3	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย	ส่งเสริมสุขภาพ
4	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี	ส่งเสริมสุขภาพ
5	ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน	ส่งเสริมสุขภาพ
6	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี	ส่งเสริมสุขภาพ
7	ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ	ส่งเสริมสุขภาพ
8	ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์	ส่งเสริมสุขภาพ
9	ร้อยละของ Healthy Ageing	ส่งเสริมสุขภาพ
10	อัตรารายทารกแรกเกิด อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน	ส่งเสริมสุขภาพ
11	ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน	ส่งเสริมสุขภาพ
12	เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100	NCD
13	ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป	NCD
14	อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่	NCD
15	ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด	NCD
16	ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้	NCD
17	ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)	NCD
18	อัตรารายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	NCD
19	อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	NCD
20	ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)	NCD
21	ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต	NCD
22	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ	NCD
23	ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้	NCD
24	อัตรารายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ	NCD
25	อัตรารายจากโรคมะเร็งตับ	NCD
26	อัตรารายจากมะเร็งปอด	NCD
27	ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 mL/min/1.73m <sup>2</sup> /yr	NCD
28	ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)	ทันตสาธารณสุข
29	ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการทันตกรรม	ทันตสาธารณสุข
30	ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง	ควบคุมโรคติดต่อ
31	อัตรารายความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ	ควบคุมโรคติดต่อ
32	ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก	ควบคุมโรคติดต่อ
33	ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการพระราชดำริ)	ควบคุมโรคติดต่อ
34	อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี	ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
35	อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน	ควบคุมโรคติดต่อ
36	อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ (Trauma)	ควบคุมโรคติดต่อ
37	ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ	ควบคุมโรคติดต่อ
38	ร้อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุกระดับ	ควบคุมโรคติดต่อ
39	ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560	ควบคุมโรคติดต่อ
40	ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย	คุ้มครองผู้บริโภค
41	ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	คุ้มครองผู้บริโภค
42	ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	คุ้มครองผู้บริโภค
43	ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	คุ้มครองผู้บริโภค
44	ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล	คุ้มครองผู้บริโภค
45	ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข สำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	คุ้มครองผู้บริโภค
46	ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม	คุ้มครองผู้บริโภค
47	ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital	อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
48	จำนวนจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
49	ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)	พัฒนาคุณภาพฯ
50	ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) คุณภาพ	พัฒนาคุณภาพฯ
51	ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี	พัฒนาคุณภาพฯ
52	ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ	พัฒนาคุณภาพฯ
53	ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป	พัฒนาคุณภาพฯ
54	ร้อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุกระดับ	พัฒนาคุณภาพฯ
55	ร้อยละหน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2P safety	พัฒนาคุณภาพฯ
56	ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)	พัฒนาคุณภาพฯ
57	ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ	พัฒนาคุณภาพฯ
58	ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	พัฒนาคุณภาพฯ
59	ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ	ทรัพยากรบุคคล
60	ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ทรัพยากรบุคคล
61	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ทรัพยากรบุคคล
62	ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้	ทรัพยากรบุคคล
63	ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีองค์กรที่มีความสุข (Happy work place index) ไปใช้	ทรัพยากรบุคคล
64	อัตราการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ (Loss Rate)	ทรัพยากรบุคคล
65	ร้อยละของอำเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ	ทรัพยากรบุคคล
66	ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์	ทรัพยากรบุคคล
67	ร้อยละงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบดำเนินการต่อปี	ทรัพยากรบุคคล
68	ร้อยละหน่วยงานมีระบบ Knowledge Management ผ่านเกณฑ์คุณภาพ	ทรัพยากรบุคคล
69	ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	ควบคุมภายในฯ
70	ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน	ควบคุมภายในฯ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
71	ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล	พัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข
72	ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))	พัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข
73	ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน	ประกันสุขภาพ
74	ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน	แพทย์แผนไทย
75	จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ อย่างน้อย 100 ตำรับ/ปี	แพทย์แผนไทย
76	จำนวนงานวิจัยสมุนไพรที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์หรือการตลาดอย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี	แพทย์แผนไทย

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ	ตัวชี้วัด	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
1	ร้อยละของสถานบริการทุกระดับที่ผ่านมาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร One Stop Service - รพท. / รพช. /รพ.สต. / CMU /สถานบริการในสังกัดเทศบาล/ อบต. /(สสจ. /มหาดไทย)	ส่งเสริมสุขภาพ
2	ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์	ส่งเสริมสุขภาพ
3	ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่มีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงานที่เป็นปัญหาสำคัญในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีการดำเนินงานตามแผน	ส่งเสริมสุขภาพ
4	ร้อยละของชุมชนที่ดูแลสุขภาพและมีการจัดการภัยคุกคามต่อสุขภาพในชุมชน ลดปัญหาสุขภาพสำคัญในเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน ของชุมชนได้	ส่งเสริมสุขภาพ
5	ระดับความสำเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์การส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA สู่ PCA	พัฒนาคุณภาพฯ
6	ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ	พัฒนาคุณภาพฯ
7	เครือข่ายบริการผ่านเกณฑ์กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System)	พัฒนาคุณภาพฯ
8	ประชาชนเข้าถึงบริการตามกลุ่มวัยไม่น้อยกว่า 80	พัฒนาคุณภาพฯ
9	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ของทีมหมอครอบครัว ได้รับการดูแล ตามมาตรฐาน ในกลุ่ม ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล และเด็ก 0- 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	พัฒนาคุณภาพฯ
10	ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการระดับปฐมภูมิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	พัฒนาคุณภาพฯ
11	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ในระดับพอใช้ขึ้นไป)	พัฒนาคุณภาพฯ
12	ผู้ป่วยนอกได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 20	แพทย์แผนไทยฯ
13	หน่วยบริการมีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในปี 2559	แพทย์แผนไทยฯ
14	ระดับความสำเร็จการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมบริการด้วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	แพทย์แผนไทยฯ
15	ร้อยละของหน่วยงานมีกระบวนการสร้างค่านิยม MOPH-SK	ทรัพยากรบุคคล
16	ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการพัฒนาองค์กรที่มีความสุข	ทรัพยากรบุคคล
17	ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ	ทรัพยากรบุคคล
18	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ทรัพยากรบุคคล
19	อัตราการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ	ทรัพยากรบุคคล
20	ร้อยละของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ	ทรัพยากรบุคคล
21	ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน	ควบคุมภายในฯ
22	ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	ควบคุมภายในฯ
23	ประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาการเงินไม่มีปัญหาการเงินระดับ 7	ประกันสุขภาพ
24	หน่วยบริการสร้างความมั่นคงทางการเงินการคลังจากการเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ ร้อยละ 5	ประกันสุขภาพ
25	ร้อยละของคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ	พัฒนายุทธศาสตร์
26	หน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))	พัฒนายุทธศาสตร์
27	ร้อยละของข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ	พัฒนายุทธศาสตร์

ลำดับ	ตัวชี้วัด	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
28	ร้อยละ 100 ของรพ.ในจังหวัด และร้อยละ 100 ของรพ.สต.ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีผู้ประสานงานด้านภาษา (รพ. 9 แห่ง รพ.สต. 6 แห่ง)	ควบคุมโรคติดต่อ
29	ร้อยละ 100ของจนท.ผู้รับผิดชอบงานรพ.และรพ.สต.ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ(รพ. 9 แห่ง รพ.สต. 6 แห่ง)	ควบคุมโรคติดต่อ
30	ร้อยละของอำเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง	ควบคุมโรคติดต่อ